



ข่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
โทร. ๐๒ ๖๒๘๕๕๔๗ โทรสาร ๐๒ ๖๒๘๕๕๔๗  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปรางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นนโยบายส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ใช้คอกกลางสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนของสมาชิกเพื่อลดต้นทุน

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปรางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนารูปแบบการเลี้ยงโคขุน สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างคอกกลางในพื้นที่สหกรณ์เพื่อเป็น ศูนย์กลางการเลี้ยงโคขุนของสมาชิก โดยสหกรณ์วางระบบบริหารจัดการภายในฟาร์ม ควบคุมการให้อาหารที่มีคุณภาพและ การดูแลสุขภาพวัวตามหลักวิชาการปศุสัตว์ ส่งผลให้โคขุนเจริญเติบโตเต็มที่ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคง แก่เกษตรกร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุน ในเขตที่ดินปรางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีระบบการเลี้ยงโคขุนที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเกษตรกรแปลง ใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโคขุนของสมาชิก โดยได้สร้างคอกกลางที่ได้ มาตรฐานไว้ในพื้นที่ของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกนำโคที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน น้ำหนัก ๒๐๐-๓๐๐ กิโลกรัม ส่งมาเลี้ยงรวมกัน ในคอกกลาง สหกรณ์ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ วางระบบการดูแลโคในฟาร์มให้ได้มาตรฐาน โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น กลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเลี้ยงดูโคขุนในคอกกลางของสหกรณ์ เพื่อฝึกให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยน ความรู้และทำงานร่วมกัน ซึ่งสหกรณ์ยังได้ทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ ควบคุมการให้อาหารที่มี คุณภาพ และดูแลสุขภาพของโคให้แข็งแรงตามหลักวิชาการปศุสัตว์ โดยจะใช้ระยะเวลาขุนต่ออีกประมาณ ๕-๖ เดือน เพื่อให้ได้โคขุนระดับกลางน้ำ ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัม สหกรณ์จึงจะส่งขายให้กับสหกรณ์กำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปขุนต่อเป็นโคขุนระดับปลายน้ำ ให้มีน้ำหนักถึง ๗๐๐ กิโลกรัม จึงจะส่งเข้าโรงเชือดเพื่อส่ง ขายสู่ตลาดต่อไป

นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้สนับสนุนสมาชิกหันมาปลูกหญ้าเนเปีย คนละ ๓ ไร่ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับนำไปใช้ผลิต อาหารสัตว์ เนื่องจากหญ้าเนเปียสามารถนำไปผลิตอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคขุนที่ให้เนื้อและน้ำหนักรับได้คุณภาพ โดยสหกรณ์จะรับซื้อหญ้าเนเปีย เพื่อนำไปบดและผสมกับต้นข้าวโพดอ่อน ใส่ถุงดำหมักไว้ ๒๑ วันเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร โปรตีน แล้วจำหน่ายให้กับสมาชิกที่ไม่มีแปลงหญ้าและเกษตรกรทั่วไป เป็นการช่วยลดต้นทุนค่าอาหารในการขุนโค ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์จะมีรายได้หลักจากการปลูกหญ้าเนเปียรายละ ๓-๔ พันบาทต่อเดือน และรายได้จากการจำหน่าย โคขุนที่ เลี้ยงในคอกกลางของสหกรณ์ เมื่อห้กบริหารจัดการสหกรณ์แล้ว สมาชิกจะได้รับผลกำไรเฉลี่ยรายละ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคอกกลางของสหกรณ์สามารถรองรับโคขุนของสมาชิกได้รุ่นละ ๕๐๐ ตัว ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง ๖ เดือน และใน รอบ ๑ ปีจะสามารถรับโคขุนจากสมาชิกเข้ามาสู่คอกกลางของสหกรณ์ได้ถึง ๒ รุ่น สร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนซึ่ง เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ปีละไม่ต่ำกว่า ๓๐ ล้านบาท และยังมีผลพลอยได้จากการเลี้ยงโคขุน ได้แก่ มูลโค สหกรณ์จะรวบรวม แล้วนำไปตากให้แห้งก่อนจะจำหน่ายในราคาตันละ ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งแต่ละวันสหกรณ์จะรวบรวมมูลโคแห้งได้วันละ ๕,๒๐๘ กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า ๑๓,๐๒๐ บาท ต่อวัน

“การพัฒนาูปแบบการเลี้ยงโคขุนในคอกกลางของสหกรณ์ เป็นการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ที่ช่วย พัฒนาการเลี้ยงโคขุนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และยังสามารถเพิ่มปริมาณโคขุนให้เพียงพอต่อความต้องการ บริโภคภายในประเทศ ช่วยลดการนำเข้าโคจากต่างประเทศได้ คาดว่าในสหกรณ์พัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคขุน อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไป” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว